



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(สำนักงาน กปร.)

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินทดสอบด้านคุณลักษณะ (สอบสัมภาษณ์)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) และได้ดำเนินการสอบ ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงาน กปร. จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินทดสอบด้านคุณลักษณะ (สอบสัมภาษณ์) โดยผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และประเมินบุคคลต่อไป ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินทดสอบด้านคุณลักษณะ (สอบสัมภาษณ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ก) วัน เวลา และสถานที่สอบ

สอบในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชั้น 2 ห้อง 201 และ ห้อง 202 กำหนดเวลารายงานตัวสอบ 08.30 น.

ข) ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการประเมินทดสอบด้านคุณลักษณะ (สอบสัมภาษณ์) ให้ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ดังนี้

1. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)
2. ประพฤติตนเป็นสุภาพชน แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อสุภาพ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น (*ห้ามสวมกระโปรงยีนส์ กางเกงยีนส์ และสวมรองเท้าผ้าใบ*)
3. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ไปในวันประเมินฯ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ ก็ได้
4. ในขณะที่รอเข้ารับการประเมินให้นั่งในบริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดให้ ห้ามพูดคุยส่งเสียงดัง หรือลุกเดินไปมา และต้องพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินทันทีที่เจ้าหน้าที่เรียกให้เข้ารับการประเมิน
5. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเข้าประเมินกับกรรมการประเมินตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งกำหนดให้

6. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือคำสั่งของกรรมการประเมินรวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบการประเมินที่กำหนดไว้

7. เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแล้วให้ผู้เข้ารับการประเมินออกจากบริเวณอาคารที่ใช้เป็นที่ทำการประเมินโดยเร็ว และห้ามกระทำการใดอันเป็นการรบกวนแก่ผู้รอเข้ารับการประเมินรายต่อไป

อนึ่ง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามกระทำการทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินทดสอบด้านคุณลักษณะ (สอบสัมภาษณ์) และหรือคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จะดำเนินการพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินรายใดขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินทดสอบด้านคุณลักษณะ (สอบสัมภาษณ์) ตามประกาศนี้ และไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ผู้ใดไม่มารายงานตัวเข้ารับการประเมินทดสอบด้านคุณลักษณะ (สอบสัมภาษณ์) ภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิได้รับการเลือกสรรในครั้งนี้ หากมีประเด็นข้อสงสัยหรือพบปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในครั้งนี้เป็นที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562



(นางสาวอุศนีย์ ฐปทอง)

ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รองประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สำนักงาน กปร.

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงาน กปร. ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)

และมีสิทธิเข้ารับการประเมินทดสอบด้านคุณลักษณะ (สอบสัมภาษณ์)

เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	
0001	นางสาวณัฐณพัชชา	นรมนพงศ์
0003	นางสาวญาณิศา	ณ มหาไชย
0004	นายมารุต	โสมนรินทร์
0005	นางสาวธวัชญาภรณ์	รุ่งอังกจันทร์
0006	นางสาวสาลินี	จันทร์สว่างอรุณ
0007	นายกอบลาภ	รัตนเรืองชัย
0009	นางสาวสุชาดา	ศรีจงใจ
0011	นางสาวกุลริศา	ธรรมรักขิโต
0015	นางสาวชวนพิศ	สวนะปรีดี
0020	นางสาวนิรมล	ชนไพโรจน์
0021	นางสาววิมล	พงษ์สุทัศน์
0026	นางสาวสาวิตรี	ฉิมศรี
0027	นางสาวพัฒนกาญจน์	คำแห่
0044	นางสาวณัฐสุดา	หินสูงเนิน
0054	นางสาวงามสิรี	งามทรัพย์มณี
0061	นางสาวชลัฐธร	ลักขณา
0065	นางสาวอังคณา	วงศ์กาด
0083	นางสาวนวลพรรณ	ทำดี
0088	นายโชคชัย	อุ้นใจ

จำนวน 19 ราย